

**KBSควักงบหมื่นล.
ลุยคอมเพล็กซ์น้ำตาล
การันตีปีนี้พลิกกำไร**

ทันหุ้น - KBS เล็งอัดฉีดงบ 1 หมื่นล้านบาท ผุด "Sugar Energy Complex" อัดกำลังผลิตน้ำตาล-เสริมไลน์เอทานอล โภยเงินเพิ่ม บิ๊ก "ทัศน วนากรกุล" ตันเปิดกว้างพาร์ทเนอร์ใน-ต่างประเทศ ร่วมธุรกิจ เสริมแกร่งระยะยาว พร้อมปักธงปี 2559 ผลงานพลิกเป็นกำไร จากปีก่อนขาดทุนราว 50.18 ล้านบาท รับราคาน้ำตาลโลกฟื้นตัว

3 นายทัศน วนากรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนทุ่มงบลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ "Sugar Energy Complex" ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้แบ่งเป็น 2 เฟส โดยเบื้องต้นเฟสแรกนั้นจะมุ่งกำลังการผลิตน้ำตาลทราย 20,000 ตันต่อวัน กำลังการผลิตเอทานอล 200,000 ลิตรต่อวัน และกำลังการผลิตไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ซึ่งแหล่งเงินลงทุนคงมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จากปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ในระดับต่ำที่ 1.2 เท่า, การเพิ่มทุน รวมถึงช่องทางระดมทุนอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดกว้างพันธมิตรทั้งในประเทศที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการ "Sugar Energy Complex" เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาว หลังปัจจุบันมีพาร์ทเนอร์ทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุนและอยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดต่างๆ ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามที่วางไว้ทาง KBS พร้อมจะลดสัดส่วนการถือหุ้นจาก 100% เป็น 50-70% แล้วแต่ความเหมาะสมในโครงการดังกล่าว รองรับความร่วมมือทางธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

ส่วนโปรเจกต์โรงงานผลิตเอทานอล 200,000 ลิตรต่อวัน ของบริษัทที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นั้นล่าสุดบริษัทได้ชะลอแผนการลงทุนโครงการดังกล่าวออกไป หลังไม่ผ่าน EIA และนำโครงการดังกล่าวย้ายมาลงทุนในโครงการ Sugar Energy Complex อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาแทน แต่หากในอนาคตสามารถขอ EIA ได้ก็อาจจะหันกลับไปลงทุนในโครงการดังกล่าวอีกครั้ง

ขณะที่ผลประกอบการปี 2559 บริษัท คาดจะสามารถพลิกมีกำไร เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ขาดทุนสุทธิ 50.18 ล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำตาลดิบในตลาดโลกเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินเรียลของบราซิล โดยบริษัทประเมินราคาน้ำตาลดิบเฉลี่ยทั้งปีในตลาดโลกจะมากกว่า 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ จากเฉลี่ยปีก่อนที่ 15 เซ็นต์ต่อปอนด์